



ประกาศจังหวัดพะเยา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งกล้วย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูซาง จังหวัดพะเยา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประภทวิชากร ระดับชำนาญการ และระดับ
ชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม
กำหนด นั้น

จังหวัดพะเยา ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงชัน (ตำแหน่งเลื่อนไหล) จำนวน ๑ ราย ดังนี้

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๑	นางสาวมลฤดี เกศหอม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงชัน จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ
หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่
อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้หักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุกชัย บุญอำพันธ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

บัญชีรายชื่อและเยื้องแบบท้ายประกาศจังหวัดพะเยา
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเพณีวิชาการ
ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลทุ่งกล้วย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวมลฤดี เกศหอม	จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๒๑๘๙๒	จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูซาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกล้วย กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๒๑๘๙๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานที่ส่งประเมิน "การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่บ้านวัดหนองแวงโดยด้วยการล้างไตทางหน้าท้องชนิดถาวรที่บ้าน" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่กลับมาบ้าน โดยวิธีการสอนซ้ำและให้แบบฝึก"